

KẾ HOẠCH

Khắc phục ngăn ngừa lỗi do tổ chức GFA đánh giá năm 2021

Ngày 25 đến ngày 27 tháng 01 năm 2021, Tổ chức đánh giá chứng nhận chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc tế GFA thực hiện đánh giá với tất cả các hoạt động quản lý rừng tại Văn phòng Công ty và hai Nông trường Xà Bang và Cù Bị cho diện tích cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo kế hoạch là 2.548,48 ha.

Kết quả đánh giá đã phát hiện và kết luận 01 lỗi lớn và 03 lỗi nhỏ, lỗi quan sát, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa xây dựng kế hoạch khắc phục và ngăn ngừa các lỗi đã vi phạm cũng như ngăn ngừa có thể xảy ra cho tất cả các hoạt động trên rừng cây.

1. Kế hoạch khắc phục:

Công ty đã có buổi làm việc và có văn bản đề nghị, hướng dẫn các đơn vị triển khai sớm khắc phục các tồn tại như: dọn rác, phân loại rác thải thông thường và nguy hại, rà soát bổ sung các quy trình đã xây dựng sau khi Đoàn đánh giá nhận xét cho phù hợp thực tế.

Tổ chức tập huấn, nội dung phù hợp, dễ hiểu và đạt yêu cầu các quy định.

Tiếp tục cùng địa phương thực hiện Quy chế phối hợp, tuyên truyền người dân không bỏ rác vào rừng cao su cùng các tổ chức đoàn thể và địa phương phân loại thu gom rác thải về nơi quản lý rác thải đúng quy định.

Đối với nhà thầu/hộ trồng xen đã cam kết thực hiện quy trình thu gom bao bì nguy hại sau sử dụng về nơi an toàn. Tăng cường công tác giám sát sự tuân thủ của nhà thầu về vệ sinh an toàn lao động trước, trong và sau khi thực hiện các hoạt động trồng xen; tăng cường tuyên truyền người dân không bỏ rác vào rừng cao su.

2. Kế hoạch ngăn ngừa:

Tiếp tục nâng cao nhận thức thông qua tập huấn, tuyên truyền cho CB.CNV, nhà thầu, công nhân có tham gia các hoạt động khai thác trên rừng cao su.. Phối hợp với địa phương trong tuyên truyền người dân không bỏ rác vào rừng cao su, đổ rác đúng nơi quy định, lập các bờ rác để người dân và công nhân bỏ rác.

Tăng cường công tác giám sát sự tuân thủ của nhà thầu về vệ sinh an toàn lao động trước, trong và sau khi thực hiện các hoạt động trồng xen; tăng cường tuyên truyền người dân không bỏ rác vào rừng cao su; kiểm tra, giám sát các hoạt động có thể gây tác động lên mục tiêu sản xuất của công ty, người dân địa phương trước/trong và sau quá trình khai thác tác động thấp, tăng tần suất giám sát.

Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sinh trưởng và phát triển của rừng cây. Khi phát hiện sâu bệnh lạ có nguy cơ bùng phát thành đại dịch, báo cáo kịp thời tới

các cơ quan chức năng địa phương có liên quan lập tức thông báo tới cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

3. Công tác triển khai thực hiện:

Các Phòng ban theo phân công nhiệm vụ SXKD gắn với nhiệm vụ PTBV, quản lý rừng cao su theo hệ thống các quy trình ban hành kèm theo sổ tay. Có nhiệm vụ hướng dẫn chi tiết việc thực hiện các quy trình mà phòng mình đã tham mưu xây dựng. Định kỳ hoặc đột xuất kiểm tra giám sát việc ngăn ngừa các lỗi và việc thực hiện các nội dung về quản lý rừng bền vững.

Các Nông trường, Xí nghiệp chế biến triển khai thực hiện, tuân thủ các hướng dẫn theo quy định Sổ tay sản xuất cao su bền vững, chú ý quan tâm các lô cao su bị vi phạm, những vùng ven đông dân cư, phân công phân nhiệm cán bộ kiểm tra giám sát và định kỳ báo cáo việc thực hiện lên công ty. Kịp thời báo cáo các Phòng ban tham mưu những trường hợp chưa xử lý được.

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động tích cực hưởng ứng công tác quản lý rừng bền vững.

Trên đây là Kế hoạch việc khắc phục, ngăn ngừa các lỗi xảy ra trong đợt đánh giá chính thức cấp chứng chỉ rừng năm 2021. Đề nghị các đơn vị, cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, lập hồ sơ để đóng lỗi và ngăn ngừa, hạn chế thấp nhất những lỗi sai phạm có thể xảy ra.//

Nơi nhận:

- Ban chỉ đạo PTBV Tập đoàn "BC";
- Ban chỉ đạo PTBV Công ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT.



Huỳnh Quang Trung